



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สคต.กรุงเทพมหานคร อินโดนีเซีย

วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565

รมว. คลังอินโดนีเซีย ชี้ภาคสาธารณสุขของรัฐ
ต้องหันมาใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ผลิตในประเทศ



รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Sri Mulyani Indrawati เข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซีย (FMCBG: Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) ซึ่งจัดขึ้นที่ Jakarta Convention Center กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2022 การประชุมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2022 ถือเป็นการประชุมต่อเนื่องว่าด้วยเส้นทางเกี่ยวกับการเงินของประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาอินโดนีเซียในฐานะผู้เข้าร่วม G20 โดยแผนพัฒนาดังกล่าวมี 6 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การออกแบบ Exit Strategy เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม การอภิปรายว่าด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความปลอดภัยในอนาคต การวางระบบการชำระเงินในยุคดิจิทัล การเงินเพื่อความยั่งยืน การให้บริการทางการเงินที่ทั่วถึง และภาวะระหว่างประเทศ - ภาพจาก ANTARA โดย Hafidz Mubarak A/POOL

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

TEMPO.CO จากการ์ตา - รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Sri Mulyani Indrawati ได้ขอให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข (BLU: Badan Layanan Umum) ใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งผลิตในประเทศในทุก ๆ หน่วยงานของกระทรวงที่ให้บริการสาธารณสุข “ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ เศรษฐกิจของเราจะได้ประโยชน์ และทำให้ประเทศพัฒนาไปด้วย” รัฐมนตรี Sri Mulyani Indrawati กล่าวในการหารือว่าด้วยความร่วมมือของหน่วยให้บริการของภาครัฐ (BLU) ประจำปี 2022 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา

หนึ่งในหน่วยของรัฐซึ่งถูกนำมาอภิปรายในครั้งนี้คือหน่วยให้บริการสาธารณสุข ซึ่ง Sri Mulyani กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับให้บริการอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 “ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐ รวมไปถึงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเน้นที่ผลิตในประเทศ อันจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วย” เธอเสริมว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศนั้นมีคุณภาพเทียบเท่ากับของนำเข้า “เราสามารถสร้างโรงพยาบาลที่มีคุณภาพได้โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งผลิตในประเทศ โดยทั่วไปแล้ว การใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไม่เพียงแต่จะปรับปรุงระบบการศึกษาและการให้บริการเชิงสาธารณสุข แต่ยังเป็นการทำเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนอีกด้วย” Sri Mulyani ยังย้ำเตือนว่าในการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมของประเทศนั้น จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงและการแก่งแย่งผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ เนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการให้บริการเชิงสาธารณสุข

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย

ตามนโยบายลดการนำเข้าและเพิ่มการผลิตภายในประเทศของรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากผลผลิตทางการเกษตร การผลิตอาหาร ซึ่งประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อม ชัยบมาสู่สินค้าอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนขึ้น โดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอินโดนีเซียค่อนข้างมีอิทธิพลต่อหน่วยงานของรัฐเนื่องจาก อำนาจในการอนุมัติเบิกจ่าย จึงคาดว่าภาคสาธารณสุขอินโดนีเซียจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าว

ทั้งนี้ บริการด้านสาธารณสุขของอินโดนีเซียส่วนใหญ่ดำเนินการโดยรัฐบาล เช่น การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันผู้ที่สามารถนำเข้ายารักษาโควิด-19 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยบริษัทเอกชน ภายใต้คำสั่งของรัฐบาลเท่านั้น